



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๖๔๗

ที่ ยธ ๑๐๑๓/๑๓๕๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรม

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยขอให้จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสั่ง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจโท

(วรรณพงษ์ อธิรักษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์



บันทึกข้อความ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่รับ 455
วันที่ 18 ส.ค. 2563
เวลา 07.39 ชม

ส่วนราชการ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๖๔๗

ที่ ยธ ๑๐๑๓/๗๓

วันที่ ๑๓

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขที่รับ ๑๒๗	เลขที่รับ ๑๖๘
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓	วันที่ 19 ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา 10.40	เวลา 8.24

เรียน ประธานคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (นายโกมล พรหมเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์)

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ ๑, ๒ และ ๓ เมื่อวันที่ ๘, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามลำดับ โดยที่ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ร่วมกันวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมีมติให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา นั้น

บัดนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อลงนามในหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวก ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวปรนุช นาควิจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
โปรดลงนาม ๔

(นายโกมล พรหมเพ็ญ)
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 2563

ลงนามแล้ว

พันตำรวจโท

(วรรณพงษ์ กษรรักษา)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 2563

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 หน่วยงานระดับกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา
<p>กระบวนการเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ การประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการ และการบริหารจัดการ ผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. การเขียนโครงการไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ</p> <p>๒. การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเกินกว่าความเป็นจริง</p> <p>๓. ผู้เข้าอบรมมีการยกเลิกการเข้าอบรม แบบกะทันหัน</p> <p>๔. เข้าอบรมอยู่ไม่ครบตามระยะเวลา ที่ฝึกอบรม</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u></p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ และการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ โดยปรับปรุง/พัฒนา /เพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้อ ๑ ถึง ๔ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) เอกสาร ข้อมูล ๒) ปฏิบัติการตรวจเช็ค ๓) เทคโนโลยี เครื่องมือ ๔) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <p>๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือ/แนวปฏิบัติ: การเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ และการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ</p>
<p>กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u></p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต: กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง/ การตรวจรับพัสดุตามโครงการ โดยปรับปรุง/พัฒนา/ เพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้อ ๑ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) เอกสาร ข้อมูล ๒) ปฏิบัติการตรวจเช็ค ๓) เทคโนโลยี เครื่องมือ ๔) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <p>๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือ/แนวปฏิบัติ: กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง/ การตรวจรับพัสดุตามโครงการ</p>
<p>กระบวนการยืมเงิน/การเบิกจ่าย/ การคืนเงินโครงการ (เจ้าของโครงการ)</p> <p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>๑. การยืมเงินราชการมากเกินไปจนจำเป็น</p> <p>๒. การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น การ เบิกค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)</p> <p>๓. การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่า อัตราที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๔. การส่งคืนเงินยืมเหลือจ่ายล่าช้า</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u></p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต: กระบวนการ การยืมเงิน/การเบิกจ่าย/การคืนเงินโครงการ โดยปรับปรุง/พัฒนา/เพิ่มเติม เนื้อหา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้อ ๑ ถึง ๔ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) เอกสาร ข้อมูล ๒) ปฏิบัติการตรวจเช็ค ๓) เทคโนโลยี เครื่องมือ ๔) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <p>๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ: กระบวนการ การยืมเงิน/การเบิกจ่าย/การคืนเงินโครงการ</p>